

SeABank dự kiến tăng vốn điều lệ lên 30.000 tỷ đồng

19:26 19/04/2024

Tác giả: Đang cập nhật

Nhiều mục tiêu quan trọng đã được thông qua tại ĐHĐCĐ SeABank, trong đó lợi nhuận trước thuế đạt hơn 5.888 tỷ đồng, tăng 28% so với năm 2023 và tăng vốn điều lệ lên 30.000 tỷ đồng.

Tại Đại hội đồng cổ đông, ban lãnh đạo SeABank đã thông tin tới cổ đông kết quả kinh doanh năm 2023 với nhiều kết quả khả quan và các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh 2024.

Theo đó, năm 2023, nền kinh tế thế giới tiếp tục có nhiều biến động, thách thức, xung đột chiến lược giữa các nước lớn, chiến tranh, lạm phát ở mức cao, thương mại và tiêu dùng toàn cầu tiếp tục suy giảm. Hiện tại, trong nước nền kinh tế dần phục hồi nhưng còn nhiều thách thức, do đó bằng nhiều nỗ lực SeABank đạt được kết quả kinh doanh với nhiều điểm sáng.

Cụ thể, lợi nhuận trước thuế lũy kế đến 31/12/2023 là 4.616 tỷ đồng, hoàn thành 100% kế hoạch. Tổng tài sản đạt 266.122 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu ở mức 1,94%, tỷ lệ chi phí trên thu nhập thuần (CIR) là 38,3% nhờ tối ưu hóa và tiết kiệm chi phí. Tỷ lệ an toàn vốn hợp nhất CAR đạt mức 13,61% và luôn được duy trì cao hơn tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu do NHNN yêu cầu.

Đáng chú ý, năm 2023, nhờ việc đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ, hợp tác bán chéo sản phẩm cũng như gia tăng ứng dụng công nghệ đã giúp SeABank ghi nhận hơn 32,3 triệu giao dịch trên nền tảng số, tăng 157% so với cùng kỳ và hơn 71% tài khoản mở mới đăng ký online thông qua eKYC.

Năm 2023, vốn điều lệ của SeABank được tăng lên 24.957 tỷ đồng giúp ngân hàng có đủ tiềm lực, nguồn vốn để nâng cao các chỉ số an toàn vốn, bổ sung quy mô vốn hoạt động, đầu tư công nghệ. Đồng thời cổ phiếu SSB đã được HOSE lựa chọn vào VN30, qua đó khẳng định uy tín, hiệu quả hoạt động cũng như tiềm lực tài chính của SeABank trên thị trường tài chính - ngân hàng. Tại thời điểm 31/12/2023 SeABank là một trong 7 ngân hàng có vốn hóa lớn nhất trên thị trường chứng khoán.



SeABank dự kiến tăng vốn điều lệ lên 30.000 tỷ đồng.

Đặc biệt, với những thành tựu đạt được trong những năm qua, đóng góp cho sự phát triển của đất nước cũng như nhiều hoạt động ý nghĩa vì cộng đồng, SeABank vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng huân chương Lao động hạng Nhất. Đây là danh hiệu cao quý, ghi nhận những nỗ lực cống hiến, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của tập thể ban lãnh đạo và toàn thể CBNV SeABank đúng thời điểm kỷ niệm 30 năm thành lập. Qua đó tiếp tục khẳng định vị thế, cũng như uy tín thương hiệu, sự phát triển ổn định, bền vững của SeABank, đồng thời là sự ghi nhận xứng đáng và ý nghĩa của nhà nước, Chính phủ với những đóng góp cho đất nước và cộng đồng của SeABank.

Với những nỗ lực vượt trội SeABank còn nhận được sự ghi nhận của các tổ chức quốc tế, nổi bật là việc hai năm liên tiếp được Tạp chí The Banker bình chọn nằm trong bảng xếp hạng “Tốp 1000 ngân hàng thế giới 2023” (Tốp 1000 World Banks 2023) với xếp hạng thứ 771, tăng 150 bậc so với năm 2022. Thêm vào đó, ngân hàng đã được Brand Finance - tổ chức hàng đầu thế giới về định giá thương hiệu, vinh danh trong tốp 100 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam 2023, xếp hạng thứ 44, qua đó ghi nhận vị thế của SeABank trong ngành tài chính - ngân hàng cũng như cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

Cùng với đó, năm 2023 ngân hàng tiếp tục được Moody's xếp hạng tín nhiệm ở mức Ba3 cho các danh mục nhà phát hành và tiền gửi dài hạn nội - ngoại tệ. Việc Moody's khẳng định xếp hạng của SeABank với triển vọng ổn định phản ánh kỳ vọng của tổ chức này về mức độ an toàn vốn cao và đang cải thiện của ngân hàng.

Tại Việt Nam, SeABank là một trong số ngân hàng tiên phong triển khai và áp dụng Basel III nhằm nâng cao năng lực quản trị giúp giảm thiểu rủi ro trong hoạt động, tăng cường sức chống chịu của ngân hàng với những cú sốc của thị trường. Sau hơn một năm áp dụng Basel III, SeABank đã tối ưu được tài sản có rủi ro (RWA) và vốn bằng các phương pháp luận nâng cao cho phép tính toán đo lường nhạy cảm với rủi ro và thị trường. Nhờ đó, ngân hàng có thể cân đối được giữa rủi ro và cơ hội sinh lời của việc nắm giữ vốn, cải thiện thanh khoản, nâng cao khả năng xử lý rủi ro tín dụng, đơn giản hóa cách thức xử lý rủi ro hoạt động.

Trên cơ sở những thành tích đã đạt được và phân tích bối cảnh kinh tế năm 2024, Đại hội đồng cổ đông SeABank đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 theo định hướng duy trì sự tăng trưởng ổn định so với năm 2023, bao gồm: Tổng tài sản đạt xấp xỉ 300.000 tỷ đồng; huy động vốn tăng thêm xấp xỉ 30.000 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 5.888 tỷ đồng, tăng trưởng 28% so với 2023; tỷ lệ lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROE) ở mức 13,9 %; tỷ lệ nợ xấu kiểm soát theo quy định dưới 3%.

Một trong những nội dung quan trọng được Đại hội Đồng cổ đông SeABank là kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 24.957 tỷ đồng lên 30.000 tỷ đồng (tăng 5.043 tỷ đồng) thông qua các phương thức:

Phát hành 329 triệu cổ phiếu SSB để trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông với tỷ lệ 13,1826% và phát hành 10,3 triệu cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tỉ lệ 0,4127%, tăng vốn điều lệ lên mức 28.350 tỷ đồng.

Phát hành 45 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2024 để tăng vốn điều lệ thêm 450 tỷ đồng.

Chào bán tối đa 120 triệu cổ phiếu theo hình thức riêng lẻ và/hoặc phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ với mức giá chào bán dự kiến 10.000 đồng/cổ phiếu, giúp vốn điều lệ của Ngân hàng tăng thêm 1.200 tỷ đồng.

Việc tiếp tục bổ sung vốn điều lệ là rất cần thiết, có ý nghĩa quan trọng để thực hiện các mục tiêu tăng trưởng của SeABank trong giai đoạn hiện nay, là cơ sở để Ngân hàng tiếp tục nâng cao khả

năng cạnh tranh, thúc đẩy quá trình phát triển, tăng cường năng lực tài chính.

Cùng với kế hoạch tăng vốn, SeABank tiếp tục kiện toàn bộ máy quản trị ngân hàng, sẵn sàng hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch giai đoạn 2024 - 2028, trong đó đặc biệt chú trọng tới việc phát triển bền vững (ESG) đáp ứng theo tiêu chuẩn quốc tế. Đại hội đã thông qua đơn từ nhiệm của bà Ngô Thị Nhài, thành viên HĐQT và bầu bổ sung bà Trần Thị Thanh Thủy làm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Các thành viên của HĐQT, BKS của SeABank đều đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Luật các TCTD năm 2010, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng và các cá nhân có năng lực, trình độ chuyên môn cao, có nhiều kinh nghiệm quản trị trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, có tầm nhìn chiến lược, có tinh thần đoàn kết, có tâm huyết vì sự phát triển của SeABank.

Việc hoàn thiện đội ngũ nhân sự quản trị cấp cao sẽ giúp SeABank nâng cao năng lực quản trị điều hành, đưa ngân hàng tiệm cận với mục tiêu trở thành ngân hàng bán lẻ được yêu thích nhất dựa trên các yếu tố nền tảng: đẩy mạnh số hóa hệ thống ngân hàng; tăng trưởng bền vững gắn liền với kiểm soát rủi ro; nâng cao chất lượng tín dụng gắn với kiểm soát tỷ lệ nợ xấu dưới 3%; đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ nâng cao trải nghiệm cho khách hàng.

Lan Chi

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/seabank-du-kien-tang-von-dieu-le-len-30000-ty-dong>